

Tăng cường kiểm soát thị trường thuốc bảo vệ thực vật



Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kiểm tra việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật tại cửa hàng của ông Thiệu Văn Minh (phường Tiên Phong, thành phố Thái Bình).

Chất lượng vật tư nông nghiệp (VTNN) nói chung, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) nói riêng là vấn đề thường xuyên được đưa ra tại các cuộc tiếp xúc cử tri khi tình trạng kinh doanh thuốc BVTV kém chất lượng vẫn diễn ra, ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp. Thuốc BVTV là một trong những yếu tố hàng đầu quyết định đến năng suất, chât lượng và an toàn thực phẩm đối với nông

Cùng với đó, việc trang bị cho người dân cách nhận biết và hướng dẫn cách xử lý khi gặp phân bón, thuốc BVTV giả, kém chất lượng cũng cần được thực hiện nhiều hơn. Các cơ quan chức năng cũng cần thường xuyên hướng dẫn, tuyên truyền để người dân lựa chọn sử dụng các loại phân bón, thuốc BVTV của các đơn vị có uy tín, thương hiệu trên thị trường. Để sản xuất bền vững, an toàn, ngành Nông nghiệp đã tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh cũng như kiểm tra chất lượng các sản phẩm VTNN nói chung, thuốc BVTV nói riêng trên thị trường, tổ chức các đợt kiểm tra bám sát chiến dịch phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh ở mỗi mùa vụ. Ông Trần Quốc Dương, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết: Việc phối hợp với các cấp, ngành, công tác quản lý VTNN được Chi cục thực hiện ở tất cả các khâu từ sản xuất, buôn bán, sử dụng đến cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; tham mưu cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh và hội thảo phân bón,

thuốc BVTV... Năm 2018, chúng tôi đã kiểm tra, đánh giá, phân loại được 654 cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN thuộc diện quản lý, trong đó đánh giá, phân loại 127 cơ sở loại A, 438 cơ sở loại B, 89 cơ sở loại C. Chi cục tiến hành 2 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 3 cuộc kiểm tra đột xuất với 70 cơ sở, trong đó phát hiện 3 trường hợp vi phạm, phạt tiền 49 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là: người trực tiếp làm dịch vụ BVTV không có trình độ chuyên môn về BVTV theo quy định, hoạt động dịch vụ BVTV không có văn bản đồng ý của UBND cấp xã, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc BVTV, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, mở nhiều điểm buôn bán tại các thôn, xóm hoặc kéo xe lội ra cánh đồng để bán trong các chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh, bán thuốc quá hạn sử dụng... Từ đầu năm đến nay, Chi cục đã xử phạt hành chính 6 triệu đồng một cửa hàng ở huyện Quỳnh Phụ do kinh doanh thuốc BVTV chưa hoạt chất cấm Paraquat; cảnh cáo, nhắc nhở 13 trường hợp không duy trì hoặc thiếu các điều kiện quy định về kinh doanh thuốc BVTV. Vụ xuân năm 2019 đang bước vào thời kỳ cao điểm phòng, trừ sâu bệnh, Phòng Thanh tra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn cũng thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, buôn bán VTNN ở hai huyện Kiến Xương, Tiên Hải. Ông Hoàng Ngọc Vinh, Phó Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trưởng đoàn kiểm tra cho biết: Qua kiểm tra, chúng tôi đã tiến hành xử phạt 2 trường hợp với số tiền 2,5 triệu đồng, buộc khắc phục vi phạm. Các vi phạm chủ yếu là: buôn bán thức ăn chăn nuôi chung với thuốc BVTV, buôn bán thuốc quá hạn sử dụng, không có kệ kê hàng hóa... Ngoài ra còn phát hiện một số vi phạm về nhãn mác, hồ sơ, đoàn đã yêu cầu công ty sản xuất về giải trình. Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, toàn tỉnh hiện có gần 1.000 cơ sở kinh doanh thuốc BVTV, trong đó 2/3 là các cơ sở hoạt động nhỏ lẻ, thời vụ theo chiến dịch. Để quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh thuốc BVTV, các địa phương, cơ quan chức năng cần vào cuộc tích cực hơn nữa, triển khai quyết liệt nhiều biện pháp xử lý; tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, khuyến cáo không sử dụng thuốc BVTV không được phép sử dụng. Để từ đó phát hiện, chấn chỉnh sai phạm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc BVTV tại địa phương.

NGÂN HUỖN

► Khu vực kinh tế tư nhân trong lĩnh vực nông nghiệp còn mỏng



Ảnh minh họa

(nongnghiep.vn) Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 vừa được tổ chức tại Hà Nội với chủ đề "Phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết số 10-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) và Nghị quyết số 98 của Chính phủ. Diễn đàn do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì và chỉ đạo tổ chức. Phát biểu tại phiên diễn kế về nông nghiệp, ông Cao Đức Phát, Phó Trưởng ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương cho biết: Trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng ta đã có rất nhiều chủ trương, giải pháp nhưng các doanh nghiệp tư nhân còn rất mỏng. Trong số hơn 500.000 doanh nghiệp hiện nay thì chỉ có khoảng 6.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. "Việt Nam hiện có khoảng 10 triệu hộ gia đình nông dân. Trong giai đoạn mới, chúng ta không chỉ phải phát huy vai trò của kinh tế hộ mà cần có sự tham gia của doanh nghiệp với vai trò nhân trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Thế nhưng, các doanh nghiệp tư nhân cũng gặp nhiều khó khăn nếu như không có sự liên kết vững chắc", ông Cao Đức Phát cho biết. Cũng trong khuôn khổ chương trình, ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh tầm quan trọng trong sự liên kết giữa các chủ doanh nghiệp và hợp tác xã với các hộ gia đình nông dân nhằm tăng cường liên kết, phát triển bền vững chuỗi giá trị nông nghiệp ở Việt Nam.

► Nông nghiệp hữu cơ giúp bảo vệ môi trường



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Theo các chuyên gia, hiện đất nông nghiệp ở nước ta đang bị suy giảm độ phì nhiêu. Trong đó, hơn 2 triệu héc-ta đất đã thoái hóa nghiêm trọng do xói mòn, rửa trôi và chua mặn. Nguyên nhân do phương thức canh tác lâu nay sử dụng quá mức các loại hóa chất trong nông nghiệp. Theo Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, việc sử dụng hơn 11 triệu tấn phân bón hóa học mỗi năm đã góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia có năng suất nhiều cây trồng thuộc loại cao trên thế giới. Tuy nhiên, tác hại tới sức khỏe, tới môi trường bên vững được người dân ngành khẳng định là phải phát triển nông nghiệp hữu cơ. Cuối năm 2018, lần đầu tiên Việt Nam có một nghị định quy định trực tiếp về vấn đề phát triển nông nghiệp hữu cơ. Thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã chỉ đạo quyết liệt các địa phương và doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực này. Ngành nông nghiệp đặt mục tiêu trong năm tới sẽ phải sản xuất được 3 triệu tấn phân bón hữu cơ. Theo thống kê, hiện mới có trên 50% địa phương trên cả nước có mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, với diện tích vài trăm nghìn héc-ta. Con số đó cho thấy cần phải mạnh mẽ hơn nữa để giúp nông dân chuyển dần từ thói quen sử dụng phân bón vô cơ sang phân bón hữu cơ, hướng tới một nền nông nghiệp bền vững.

PHẠM HƯNG

Tái Bình hiện được bao bọc bởi hệ thống đê sông, đê biển khép kín với tổng chiều dài 579,6km, trong đó có 351,3km đê trung ương, còn lại 228,3km đê bồi, đê bao và đê vùng. Các tuyến đê trong tỉnh có 111 kè hồ bờ trên tuyến đê cấp I, II, III, 10 kè trên tuyến đê bồi với 150km kè lát mái và trên 50 kè mỏ. Ngoài ra, còn 189 cống dưới đê cấp I, II, III và hơn 50 cống dưới đê làm nhiệm vụ tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Sẵn sàng nhân lực, vật tư tại các trọng điểm xung yếu

Cần cứ kết quả kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình đê điều trước mùa mưa, bão năm 2019 của các huyện, thành phố và Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã phân loại các trọng điểm xung yếu của đê, kè, cống ở từng tuyến đê. Theo đó, những trọng điểm xung yếu 1 là những đoạn đê có nền đê và thân đê là đất xấu, đê còn thấp, bé, phía sông có bãi hẹp hoặc không có bãi, không có cây chắn sóng. Khi lũ cao, bão lớn những đoạn đê này thường bị tràn, xuất hiện nhiều mạch sủi hoặc thấm lâu mãi để, dễ gây sụt trượt nguy hiểm. Những cống dưới đê có chất lượng kém,

trong quá trình quản lý, sử dụng thường phát sinh diễn biến, hư hỏng như nứt gãy, rò rỉ, không bảo đảm an toàn cho đê trong mùa lũ, bão. Những đoạn đê có kè, cống ở vị trí đầu nguồn, dòng chảy biến đổi phức tạp gây xói lở bờ bãi mạnh, xử lý khó khăn, tốn kém, khi vỡ đê gây thiệt hại lớn. Những trọng điểm xung yếu 2 cũng mang tính chất, tác hại và các đặc điểm của xung yếu 1, song diễn biến công trình còn ở mức nhẹ hơn và khi xảy ra sự cố thiệt hại thấp hơn, xử lý ít tốn kém hơn...



Các lực lượng xử lý sự cố sạt lở bờ bao khu nuôi trồng thủy sản tại xã Vũ Hòa (Kiến Xương) trong mùa mưa, bão.

bộ và nhân dân nắm vững phương châm "4 tại chỗ", phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân và nhà nước để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả, giảm thiệt hại ở mức thấp nhất do thiên tai gây ra. Cần cứ tình hình thực tế, trước mùa mưa, bão hàng năm, địa phương đã xây dựng các phương án hộ đê, chuẩn bị lực lượng lao động, vật tư, phương tiện phòng khi có sự cố xảy ra để kịp thời xử lý. Ngoài ra, UBND xã

cũng giao chỉ tiêu chuẩn bị các loại vật tư và số lượng phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão cho các cơ sở thôn trong xã như bao dứa, rơm, rạ khô, rào tre, bạt, xe thồ... Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đối với một số trọng điểm xung yếu đê, kè, cống năm 2019 (như đê Nhật Tảo, đê Lão Khê, đê Hà Xá, đê Hồng An, đê Đặng Xá, kè Phú Nhai thuộc đê tả Hồng Hà I; cống An Điện, đê Phú Chủ, kè Hướng Điện, kè Vũ Tiến, đê Bình Thanh,

đê Bình Định thuộc đê Hồng Hà II; đê Nam Hải, đê Nam Hồng, cống Bồng He, cống Trung Lang thuộc đê cửa sông Hồng; đê Hậu Thượng, đê Hậu Trung I, kè Phương Cúc, kè Vinh Quang, bãi lờ hạ lưu kè Cao Phú thuộc đê tả Trà Lý...), Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu mỗi trọng điểm phải lập một phương án cứu hộ đê, tùy theo quy mô, kích thước của từng trọng điểm mà chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng khi có sự cố xảy ra, xử lý kịp thời ngay từ đầu giờ. Trong đó, mỗi trọng điểm xung yếu phải chuẩn bị một số vật tư dự trữ tối thiểu sau: 2.000m³ đất dự trữ, 20.000 cái bao tải, 1.000 bó rơm, cành cây, 1.000 cây tre hóa. Đặc biệt đê, kè biển, khu vực không có cây chắn sóng, đê xa khu dân cư phải chuẩn bị rào, phen liếp và tre cây đê nẹp chống sóng, mỗi ki-lô-mét có 500 cây tre và 5.000 bó rơm hoặc 5.000m² vải bạt chống sóng. Khi xuất hiện lún, bão có khả năng đổ bộ vào đất liền, các địa phương phải tập trung lực lượng với đầy đủ dụng cụ thường trực liên tục để khi cần thiết là xử lý được ngay. Bảo đảm an toàn hệ thống đê điều của tỉnh.

Ông Tuyển làm kinh tế giỏi

Những năm qua, ông Đỗ Cao Tuyển, thôn Cổ Dũng 2, xã Đông La (Đông Hưng) được nhiều người biết đến là một cựu chiến binh (CCB) làm kinh tế giỏi, tạo việc làm, thu nhập cho nhiều lao động địa phương. CCB Đỗ Cao Tuyển tham gia quân đội năm 1973 tại đơn vị E239, chiến đấu ở chiến trường Tây Ninh, Bình Phước rồi tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Sau kháng chiến, ông được cử tham gia công tác huấn luyện tại trường hạ sĩ quan, đến năm 1990 xuất ngũ trở về địa phương. Với bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, không chịu khuất phục trước khó khăn, CCB Đỗ Cao Tuyển đã mạnh dạn vay vốn, đầu tư máy

móc gỗ xuong sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ. CCB Đỗ Cao Tuyển chia sẻ: Những năm đầu khởi nghiệp, gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn. Vốn liếng chỉ có gần 30 triệu đồng phải vay mượn thêm của người thân nhưng khó nhất là kinh nghiệm và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Để những sản phẩm mình làm ra được thị trường chấp nhận, tôi nỗ lực tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng, không ngừng thay đổi mẫu mã và nâng cao chất lượng sản phẩm, bán với giá phù hợp nhằm tạo uy tín và mối quan hệ làm ăn lâu dài. "Lấy ngắn nuôi dài", dần dần việc sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ của gia đình ổn định, sản phẩm được khách hàng ưa chuộng và

đến nay. Ông là người luôn quan tâm đến đời sống của người lao động nên chúng tôi cảm thấy rất thoải mái. Được làm việc gần nhà, thu nhập hàng tháng ổn định đã giúp chúng tôi yên tâm làm việc và mong muốn được gắn bó lâu dài với cơ sở. Không chỉ là chủ cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ và bao bì, CCB Đỗ Cao Tuyển còn là Giám đốc Quý Tín động nhân dân Đông La với hơn 1.526 thành viên. Nguồn vốn huy động của Quý đạt hơn 90 tỷ đồng, dự nợ cho vay đạt hơn 80 tỷ đồng. Nguồn vốn cho vay được ông và các thành viên của Quý quản lý chặt chẽ, bảo đảm sử dụng đúng mục đích và hiệu quả, giúp nhiều người dân đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình. Ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội CCB xã Đông La đánh giá:

Những việc CCB Đỗ Cao Tuyển làm được sau khi rời quân ngũ đã chúng tôi bản lĩnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ được giữ vững và phát huy trên trận tuyến mới, trận tuyến xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Ông là một trong những tấm gương tiêu biểu CCB phát triển kinh tế giỏi của xã Đông La nói riêng, huyện Đông Hưng nói chung. Ông cũng là người rất nhiệt tình trong công tác hội, tích cực ủng hộ các hoạt động tình nghĩa, xã hội, từ thiện, giúp đỡ CCB có hoàn cảnh khó khăn. Với những nỗ lực của bản thân, tích cực đóng góp mang lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng, nhiều năm liền CCB Đỗ Cao Tuyển được Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh, UBND huyện Đông Hưng tặng bằng khen, giấy khen. Thời gian tới, CCB Đỗ Cao Tuyển tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân địa phương. Ông chia sẻ: Với tôi, lao động là vinh quang và tạo ra việc làm, thu nhập cho những người có hoàn cảnh khó khăn là điều tôi tự hào nhất.

TIẾN ĐẠT



Cơ sở của cựu chiến binh Đỗ Cao Tuyển tạo việc làm cho 20 lao động với thu nhập từ 6 - 9 triệu đồng/người/tháng.